

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
 ที่ส่วนกลางดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน”  
 วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 ณ แพนเธอร์ ครีค รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ภาคเข้า	ภาคบ่าย
<b>สำนักบริหารกลาง</b>				
๑	นายณัฐกฤต สุคนธ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง		
๒	นางสาวบุญเรือน เกิดช่วย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ		
๓	นางสุภัชชา สมประสงค์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ		
๔	สืบทำรวจตรีหญิงนิตยา พลั่งฤทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ		
๕	นางสาววงพลอย สงคราม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๖	นางสาวภัสรนลิน สิริภัทรรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๗	นางอรุณันท์ แถมมนตรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๘	นางสิริมา จินดาวุฒิกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๙	นางสาวจันทนาวดี อินทะกนก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๑๐	นางสาววิมล ขำตา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๑๑	นางสาววัชรินทร์ แยมไผ่	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๑๒	นางสาวฉัตรแก้ว เจริญกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๑๓	นายทวีป พลเย็น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๔	นางสาวสุพพดี ศรีสัมพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๕	นางสวานัยนา แสนมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๖	นายพิจิตร บุญผ่อง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๗	นายภูษิต ตรีบูรณพงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๘	นายธรรมรัตน์ จันสมุด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๙	นายสยาม พสุนนท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๒๐	นางสาวรัญญา นวลยาง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ภาคเช้า	ภาคบ่าย
๒๑	นายฉันทวิทย์ ปฏิมา	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	Obontwit P	Obontwit P
๒๒	นายศักดิ์ดา ชกลี้ม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๒๓	นางสาวภาวิณี แข่งพิมล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กพวิณี	กพวิณี
๒๔	นางสาวฉันทพร สอทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ชันทพร	ชันทพร
๒๕	นางสาวฉัตรทอง ปางพฤตินันท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	Ch	Ch
๒๖	นายพงษ์ศักดิ์ ชุ่มจิต	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ	พชช	พชช
๒๗	นางกัลลณี เพ็งวิภาค	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กณ	กณ
๒๘	นางสาวจารุวรรณ คุณมี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๒๙	นายยศภัทร สิงห์แก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ยศ	ยศ
๓๐	นายศิริชัย สิงหะกุลพิทักษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๓๑	นายชยพัทธ์ วิระปะนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๓๒	นางแก้วตา ภาคักดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๓๓	นางเพ็ญศรี มั่งมูล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	พญศรี	พญศรี
๓๔	นางสาวนรินทร์รัชต์ โปะทะจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	นพ	นพ
๓๕	นางสาวณิชาภา แก้วแสวง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ณช	ณช
๓๖	นางสาวภัทร์ภัสสร ประสิทธิ์บุญย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ภษ	ภษ
๓๗	นางสาวกรรณิการ์ เกิดจันทะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรณ	กรณ
๓๘	นางสาววรรณธนา ใจดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	วธ	วธ
๓๙	นางสาวศิโรรัตน์ โชคสมัย	นักจัดการงานทั่วไป	สิโร	สิโร
๔๐	นางสาวพิชญดา สวัสดิผล	นักจัดการงานทั่วไป	สธ	สธ
๔๑	นางสาวสมิตรา จบศรี	นักจัดการงานทั่วไป	สบ	สบ
๔๒	นายปริญญา พันธุ์บุตร	นักจัดการงานทั่วไป	ปฐ	ปฐ
๔๓	นายสรณ์ ฉิมพลิกานนท์	นักจัดการงานทั่วไป	สรณ์	สรณ์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ภาคเข้า	ภาคป่วย
๔๔	นางสุชญา แสงเทศ ชัยรัตน์	นักจัดการงานทั่วไป		
๔๕	<del>นางสาวบุษยามณี</del> นางบุษยามณี อุ่มออง	นักจัดการงานทั่วไป		
๔๖	นางสาวอารีษา ยืนยง	พนักงานคอมพิวเตอร์		
๔๗	นางสาวรุ่งนภา พึ่งเคหา	นักจัดการงานทั่วไป		
๔๘	นางกุลธิดา สวัสดิกุล	เจ้าหน้าที่ธุรการ		
๔๙	นางสาวธนัชชา อมาตยกุล	นักจัดการงานทั่วไป		
๕๐	นายกิตติพันธ์ นาครักษ์	นักทรัพยากรบุคคล		
๕๑	นายกิตติ จันทรสมาน	เจ้าหน้าที่ธุรการ		
๕๒	นายศรารุช พรหมดี	เจ้าหน้าที่ธุรการ		
๕๓	นายยูอิบ บุญเสนา	เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา		
๕๔	นายพลทรัพย์ จันทศรี	เจ้าหน้าที่ธุรการ		
๕๕	นางสาวนิชาภา ศรีวัลลภ	เจ้าหน้าที่ธุรการ		
๕๖	นางสาวภูริดา สมใจหมาย	เจ้าหน้าที่ธุรการ		
<b>กองสวัสดิการศาลยุติธรรม</b>				
๕๗	นางพิงพิศ พูลรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ		
๕๘	นางชัชวราภรณ์ บุขราคัมกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๕๙	นางสกุลรัตน์ ปิ่นสุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๖๐	นางสาวรัศมี รัตนาศรี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๖๑	นางสาวสุธีรา ศิริอนันต์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๖๒	นายเอกพล ห่องแข	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๖๓	นางสาวกรรณา แก้วมงคล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๖๔	นางเสาวนิต กรรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๖๕	นายจเร บุญเกตุ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ภาคเช้า	ภาคบ่าย
<b>กองสวัสดิการศาลยุติธรรม (ต่อ)</b>				
๖๖	นายจิระพงษ์ บุญช่วย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๖๗	นางธมลวรรณ แก้วอาณา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๖๘	นางสาวชิตชนก เทพอาจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๖๙	นางสาวพัชรินทร์ เย็นไธสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		
๗๐	นางสาววิภาจรี เอี่ยมไกรสร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๗๑	นายทิวรรษ คำภักดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		
๗๒	นายจเร จิตรทอง	พนักงานสถานที่		
๗๓	นางสาวจันทร์จิรา มามีสา	เจ้าพนักงานธุรการ		
๗๔	นางศุภลักษณ์ สันติพันธุ์	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม		
๗๕	นางสาววาสนาพิชญ์ ผลสุखा	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม		
๗๖	นางสาวรสสุคนธ์ ขุนวิสูตร	เจ้าพนักงานธุรการ		
๗๗	นางสาวสุภัทรีญา มินิสิต	เจ้าพนักงานธุรการ		
<b>สำนักรักษาความปลอดภัย</b>				
๗๘	นายสวัสดิ์ จันทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ		
๗๙	นางสาวชลิตา ศรีประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๘๐	นางสาวชลภัสร์ งอกनावัง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๘๑	นายวิทยา โพธิ์ศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		
๘๒	นางปทุมนิภัทร์ วิโชคชัยรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๘๓	นางสาววารารณ์ จอมดวง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๘๔	นางสาวณิชภัทร เทียงภักดี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๘๕	นายปิยวัฒน์ วงษ์สวาท	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม		
๘๖	นางสาววรรณวรา คำชื่น	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ภาคเข้า	ภาคป่วย
<b>สำนักรักษาความปลอดภัย (ต่อ)</b>				
๘๗	ว่าที่ ร.อ.ศรัณวิรัช ศรีเวียง	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม		
๘๘	<del>นางสาวกวีวิไลยา</del> นางสาววรรณวิสาข ล่องจันทร์	นักจัดการงานทั่วไป		
๘๙	นางธิดาลักษณ์ ชาวศรี	เจ้าหน้าที่ธุรการ		
<b>ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ</b>				
๙๐	นางสาวจรัสศรี ชุมชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ		
๙๑	นางวิจิตรา พรหมพล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๙๒	นางสาวรุ่งนภา จิระชลรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๙๓	นายวรารุฒิ ไชยรัตน์	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ		
๙๔	นางสาวธิดิมา กาพจันโท	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๙๕	นางสาวสำรวย ภูถนนวนอก	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๙๖	นางสาวอาภา สุวรรณฤทธิ์	นักจัดการงานทั่วไป		
๙๗	นางสาวกานติศา เอียดเต็ม	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม		
๙๘	นางสาวครองใจ เอกเสน	นักจัดการงานทั่วไป		
๙๙	นางสาวศิริวรรณ มารัตน์	นักจัดการงานทั่วไป		
<b>สำนักบริหารทรัพย์สิน</b>				
๑๐๐	นายมานะ มุลินิน	พนักงานขับรถยนต์		
๑๐๑	นายฤทธิ์ มารัตน์	พนักงานขับรถยนต์		
๑๐๒	<del>นายอนุศักดิ์</del> นายอนุศักดิ์ นายอง	พนักงานขับรถยนต์		
๑๐๓	นายบรรเจิด อร่ามสุวรรณกร	พนักงานขับรถยนต์		